

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ในสมัยครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง 4 ที่มารวมกันที่เวฬุวันสถาน ในกรุงราชคฤห์มหานคร พระภิกษุทั้งหลายนั้นมา โดยไม่ได้รับนิมนต์ ไม่ได้เชื้อเชิญ ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็คงจะมองกันอยู่เหมือนกัน ว่าแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นฉานมา ไม่ได้นั่งรถนั่งเรือมาเหมือนอย่างพวกเรา ด้วยอำนาจบุญบารมีแต่ละท่านแต่ละองค์นั้น ที่ได้สร้างสมอบรมบุญบารมีเอาไว้ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนที่เคยได้ถวายเป็นค่ารถค่าเรือ ค่ายานพาหนะ นั้นแหละ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ผลบุญก็จะทำให้ตนเองนี้ เหมือนได้ฉาน สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ไปอย่างนกได้สะดวกสบาย พระภิกษุเหล่านั้นก็ได้มารวมกัน พระพุทธองค์จึงเห็นสมควร บัญญัติพระธรรมวินัยเอาไว้ เพื่อไว้ประพฤติปฏิบัติ ให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่ดี และนางภิกษุณีที่ดี ศรัทธาญาติโยมที่ดี ดังได้สมาทานมาแล้วนี้ ก็เรียกว่าศีล 5 ก็ดีศีล 8 ก็ดีศีล 10 ของสามเณร ศีล 227 ของภิกษุสงฆ์ ศีล 311 ของนางภิกษุณีที่ดี พระพุทธองค์นั้นทรงเห็นสมควรแล้ว ที่จะได้ตักเตือนสั่งสอน ทบทวนความจำของภิกษุทั้งหลาย ที่ได้รับโอวาทได้ตักเตือนสั่งสอน โอวาทที่ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในเวลาตะวันบ่าย อันนี้เราไม่ได้จำกัดว่าบ่ายหรือเช้า ให้ถือว่าเป็นวันสำคัญ จะได้น้อมระลึกถึงเป็นอดีตารมณ ในสมัยพุทธกาลนั้นวันนี้เป็นวันแรก ที่พระองค์นั้นได้แสดงพระโอวาทปาติโมกข์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และศรัทธาญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ให้ทบทวนและเข้าใจว่า ได้บัญญัติไว้แบบนี้แล้วจะได้พากันรักษา รักษาศีลตามกำลังความสามารถของตน เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะได้เข้าใจ จึงถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของเรา เราเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนานี้พระองค์ทรงสอนเป็นปัจจุบัน ธรรมเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุตามหลักพระศาสนา พระองค์นั้นได้ทรงสอนธรรมะเป็นหนึ่งไม่มีสอง คำสอนอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้น เป็นไปตามที่พระองค์ได้สอนเอาไว้ เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่เลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ก็ได้พากันยึดมั่นในคำสั่งสอน พากันมาทำบุญทำทานการกุศลตามกำลังความสามารถของตน พากันสมาทานรักษาศีล ตามกำลังความสามารถของตนที่จะ รักษาได้เอาไว้ ก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศล เป็นคุณงามความดี ท่านจึงให้เจริญเมตตาภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ เพื่อที่จะได้มีสติปัญญากำหนดพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผล ให้เข้าใจด้วยกันทุกท่านทุกคน นั้นเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนา ที่ทำให้บุคคลเลื่อมใส

..พระพุทธศาสนาของพวกเรานั้น เป็นศาสนาที่มีความละเอียดอ่อนและสุขุมคัมภีรภาพ อันนี้บุคคลที่นับถือสามารถที่จะได้ดวงตาเห็นธรรม ทำให้ตนเอง พ้นจากกองทุกข์ออกจากวัฏสงสารได้ ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงเทศนาให้ฟัง พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้นึกถึงเป็นอดีต

คารมณั คำว่าอดีตคารมณันั้น ก็คือน้อมระลึกถึงเรื่องในอดีต ในสมัยอดีตครั้งพุทธกาลโน้น เราเลื่อมใสใน คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้สั่งสอนพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ที่เลื่อมใสกราบไหว้ บูชาพระองค์ พระองค์เป็นผู้ที่มีเมตตาตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ และได้อธิษฐานเอาไว้ หากเราได้รับ บรรลุนุตตรธรรมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จะกลับมาเทศนาแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลาย จะ รื้อสัตว์ทั้งหลายนี้ให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง ไปสู่เมืองพระนิพพาน ทุกตัวของสัตว์ทั้งหลาย พระองค์ทรง อธิษฐานเอาไว้เช่นนั้น พระองค์จึงนำคำสั่งสอน ที่พระองค์ได้บรรลุนุตตรธรรมนั้น เห็นแจ้งแล้วนั้น มาตรัส เทศนาแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ตามกำลัง ความสามารถที่จะทำได้ เมื่อพระองค์ได้ปรารถนาตั้ง อธิษฐานเอาไว้เช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็ออกเสด็จไปตามเมืองนั้นเมืองนี้ตามที่ต่างๆ เพื่อที่จะดักเตือนแนะนำ สั่งสอนชี้แจงแสดงธรรม ชี้หนทางเดินให้ปฏิบัติ ให้ศรัทธาทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังแล้ว ได้เลื่อมใสได้ เข้าวัดเข้าวาได้กราบไหว้บูชา ทำบุญทำทานการกุศล ตามกำลังของตนที่จะทำได้ อันนี้จึงเป็นบุญเป็นกุศลที่ พวกเราทุกคนได้มาเกิดในประเทศไทย

..ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่ยึดมั่นในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่ง แต่บางคนก็ยัง สงสัยว่าทำไมไม่ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่อย่างไรแล้วเราก็นับถือกันมากที่สุด และ เป็นศาสนาที่มีเหตุมีผล ทำเหตุให้ดีก็มีความสุข มีเหตุคิดไม่ดี พุคไม่ดีทำไม่ดีก็คือทุกข์ เป็นเรื่องเหตุเรื่องผล เราก็จะเข้าใจว่าศาสนาที่แสดงเรื่องเหตุเรื่องผล สอนให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ จึงได้พากัน ตั้งใจทำความ งามความดี เอาไว้เป็นที่พึ่งของตน พวกเราทุกท่านทุกคนจึงได้พากันตั้งใจมายังสถานที่แห่งนี้ก็ดีไปยังวัดวา อาวาสอื่นก็ดี ก็แล้วแต่ความเหมาะสมที่จะ ไปทำบุญทำทานการกุศล ได้สะดวกตามกำลังของตน เพื่อเป็น สิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติของพวกเรา พระราชามหากษัตริราชเจ้า ท่านก็ยังทรงอุปถัมภ์ค้ำจุน พระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นมั่นคง เราก็จะเข้าใจได้ในเรื่องอย่างนี้ ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา ทั้งหลาย ท่านบวชมาแต่ก่อนตามรอยพระพุทธบาท บำเพ็ญคุณงามความดีได้บรรลุนุตตรธรรมก็มีหลายท่านหลาย องค์ ท่านได้บรรลุนุตตรธรรมความดีแล้ว ท่านก็ได้มาดักเตือนสั่งสอนพวกเรา ให้เข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีล เจริญเมตตาภาวนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอาไว้ในใจของตนเอง ผู้ใดได้ทำความงามความดีเอาไว้แล้ว ได้ตั้งใจ แล้วก็มีที่พึ่ง เรียกว่าหาที่พึ่งได้ ก็มีความสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับกรรม เพราะเราทำกรรมดี เอาไว้ เราถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณธรรมตั้งอยู่ในใจ จึงสามารถฝึกฝนอบรมกันได้ เป็นหมู่เป็นฝูง เป็น ญาติธรรมกัน มาร่วมกันทำบุญทำกุศลด้วยกัน บางคนไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลย ก็ได้มาพบมาเจอกัน มา เห็นหน้าตากันในที่นี้ ได้พูดจาปราศรัยกัน ชักชวนกันทำความงามความดี ก็ใช้วาจาของตนเองนี้แหละทำความ งามความดี เรียกว่าเจรจาชอบ เจริญามีเหตุมีผลที่ดี เรียกว่าใช้วาจาให้เป็นประโยชน์ ในจิตในใจก็คิดให้

สามัคคีเมตตาปรองดองกัน อยู่ด้วยกันเหมือนพวกเรานั่งกันในวิหารหลังนี้ เรานั่งอยู่ด้วยกันแบบสบายๆ ไม่มีใครโกรธใครเกลียดเคียดแค้นซึ่งกันและกัน เมตตาให้ผู้ที่มีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ ผู้ที่มีความสุขก็ให้สุข ยิ่งๆขึ้นไป ในจิตใจของทุกท่านทุกคนให้พากันทำอย่างนั้น แล้วเราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นในปัจจุบัน เราแผ่เมตตาให้ซึ่งกันและกันนี้มันทำให้มีความสุข ตรงนี้แหละที่เราเพื่อแผ่ให้กันและกัน ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด แล้วก็ช่วยตักเตือนแนะนำสั่งสอน ผู้ที่ยังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้.. ให้รู้และเข้าใจในการทำคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตน ก็เรียกว่าใช้วาจาของคนนั้นให้เป็นประโยชน์

.. คิดในจิตใจของตนนั้น ก็คิดมีเมตตาอยู่ ให้ทุกท่านทุกคนนั้น ได้พบแต่ความสุขความเจริญ ให้นึกอยู่เรื่อยๆเมื่อกำลังอยู่บ่อยๆแล้ว ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาแย่งชิงความสุขนั้นมันก็ไม่มี ก็ให้เรานึกถึงว่าเราได้ทำบุญทำทานอะไรหนอ ตั้งแต่อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ เราได้พูดจาปราศรัยเรื่องอะไรหนอ เราได้รักษาศีลอย่างไรหนอ เราได้รักษาจิตใจอย่างไรบ้าง ให้ใจของเรามีความสุข สุขอยู่ในธรรมะ ธรรมะเป็นความสุข พระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่า.. นัตถิสันติปรมมังสุขัง.. สุขอันยิ่งกว่าความสงบไม่มี เหมือนพวกเราที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้จิตใจก็สงบ ไม่มีควมวุ่นวายอะไรเลย มีแต่ความสุข ความสงบคือความสุข ทุกคนก็อยากได้ความสุขกันทุกคน ถ้าเราปรารถนาความสุข เราก็ต้องรู้จักความสงบ ความสงบคือความสุข ..

..สงบจากร่างกาย ร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร่างกายก็ปลอดภัย เมื่อปลอดภัยก็มีความสุข อยู่ในครอบครัวก็ดีครอบครัวโดยอยู่ด้วยความสงบไม่มีอะไรวุ่นวาย ครอบครัวนั้นก็มีความสุข อยู่ด้วยความสงบ หมู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหน ดูสงบเงียบบอบุ่ไม่มีความวุ่นวายอะไร ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นก็สงบ ไม่มีเรื่องรบราฆ่าฟันกัน ไม่มีการเดินทางวุ่นวายอะไรกันเลย ประเทศนั้นเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุข มีความสงบ เหตุฉะนั้นพระศาสนานี้สอนเรื่องความสงบ ก็ให้พากันพยายามช่วยกันรักษาความสงบ ทั้งของตนเองและของครอบครัว และในชุมชนหรือในหน่วยงานองค์กรต่างๆ ถ้าหากเรารักษาได้ เข้าใจได้ ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งร่างกายก็ดี คำพูดก็ดี ความคิดก็ดี ให้เป็นแต่สิ่งที่มีประโยชน์ เรียกว่าการงานปราศจากโทษ ทั้งกายวาจาและจิตใจ ก็จะทำให้คนเรานี้มีความสุขมีความสบาย จิตใจก็สะดวกสบายสงบ ก็จะได้คุณงามความดี

.. เหตุฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญตามหลักพระพุทธศาสนา พระสาวกทั้งหลายมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ที่วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ที่ประเทศอินเดีย พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทพระปาฏิโมกข์ วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทพระปาฏิโมกข์ เราก็ได้พากันตั้งใจมาทำบุญทำทานการกุศล วันนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่ง ก็จะได้พากันเวียนเทียน เพื่อน้อมน้กราบถึงพระพุทธเจ้า น้อมน้กราบถึงพระสาวก น้อมน้กราบถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนเอาไว้ เอาไว้ในใจของพวกเรา แต่ละรอบๆในการเวียนเทียน ให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นอดีต อารมณ์ที่ผ่านมา ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดี วันนี้พวกเรานี้ได้ไหว้พระสวดมนต์แล้ว ได้รักษาศีลแล้ว ได้กล่าวคำถวายทานในการทำบุญแล้ว รวบรวมเอาไว้ในใจของเรา จิตใจของเราก็ปลื้มปิติยินดีมีความสุข ที่ตนเองได้ทำบุญทำ

ทานได้สร้างเอาไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคน เหตุฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ยินได้ฟัง เหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาแล้ว หากทุกท่านมีจิตประสงค์จำนงหมาย ปวารณาในสิ่งใดเอาไว้ในใจแล้ว ก็ขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีนั้น ที่ตนเองได้กระทำ จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบพบเห็น แต่สิ่งที่ตนเองพึงปวารณา พร้อมทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษา คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่าน จะไปทางใดทางไหนก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัย มีความสุขกายสุขใจตลอดไป ชั่วกาลนานเทอญ..ขอเจริญพร..